

กฎหมายฟื้นฟูธรรมชาติกลายเป็นประเด็นถกเถียงใหญ่ในรัฐสภายุโรป

คณะกรรมการยุโรปกำลังเผชิญความเสี่ยงคัดค้านจาก ส.ส. ยุโรป กลุ่มฝ่ายกลาง-ขวา หรือ EPP ในประเด็นร่างกฎหมายฟื้นฟูธรรมชาติ (Nature Restoration Law) โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะบังคับให้ประเทศสมาชิกของ EU ต้องฟื้นฟูธรรมชาติ ผ่านมาตรการซึ่งครอบคลุมถึงเรือนยอดไม้ (Canopy) และองค์ประกอบอื่น ๆ ในการใช้ที่ดิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในองค์รวม คือต้องฟื้นฟูธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2030 และฟื้นฟูครอบคลุมทั้งระบบนิเวศ ภายในปี 2050 ทั้งนี้ ส.ส. ยุโรปกลุ่ม EPP กังวลว่ากฎหมายดังกล่าวจะไม่เป็นผลดีกับภาคการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร

ข้อถกเถียงเรื่อง (ร่าง) กฎหมาย EU ว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์

(ร่าง) กฎหมาย EU ว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ (Packaging and Packaging Waste Regulation) กลายเป็นประเด็นถกเถียงระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ ในประเด็นการตั้งเป้าผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยกลุ่มฝ่ายขวาในรัฐสภายุโรปและภาคอุตสาหกรรมเกรงว่า กฎหมายฯ อาจไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ตามที่คาดไว้ เนื่องจากในการ (ร่าง) กฎหมาย ไม่ได้มีการคำนึงถึงบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศสมาชิก แต่ละบรรจุภัณฑ์ และแต่ละสาขาอุตสาหกรรม ทำให้เกิดเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่สมเหตุสมผล รวมถึงการประเมินต้นทุนของการนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ต่ำเกินความเป็นจริง ข้อกังวลถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ และข้อกังวลที่จะมีการใช้พลาสติกแทนการใช้กระดาษแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่กลุ่มฝ่ายซ้ายยังคงให้การสนับสนุนคณะกรรมการยุโรปในการออกข้อกฎหมายต่อไป

รัฐมนตรีการค้ายุโรปหรือการค้าสหรัฐฯ-จีน และสถานการณ์การเจรจา FTA

รัฐมนตรีการค้าจาก 27 ประเทศร่วมหารือประเด็นการค้าสหรัฐฯ-จีน และ FTA EU-Mercosur และสถานการณ์การเจรจาเขตการค้าอื่น ๆ รวมถึงไทย (25 พ.ค.) โดยการค้ากับสหรัฐฯ มีประเด็นเรื่อง The Inflation Reduction Act of 2022 (IRA) หรือ กฎหมายลดอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และสำหรับการค้ากับจีน มีประเด็นในเรื่องนโยบายลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ โดยการลดการพึ่งพาจีน และการปรับสมดุลการค้าจีน-EU ทั้งนี้ การเจรจา FTA EU-ออสเตรเลียคาดว่าจะได้ข้อสรุปกลางเดือนกรกฎาคม และการเจรจากับอินเดีย อินโดนีเซีย เคนยา ดำเนินไปได้ด้วยดี ในขณะที่การเจรจากับไทยกำลังอยู่ในช่วงเตรียมการโดยการเจรจาอย่างเป็นทางการจะเริ่มในช่วงหลังฤดูร้อน